



ที่ GL 08/2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งผลคำพิพากษาของศาลแพ่งเกี่ยวกับคดีที่บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ฟ้องบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย ฟีทีอี จำกัด ฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง
1. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 06/2563 เรื่อง แจ้งผลคำพิพากษาของศาลแพ่งเกี่ยวกับคดีที่บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ฟ้องบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย ฟีทีอี จำกัด ฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
 2. หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 05/2564 เรื่องแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง J Trust Asia Pte. Ltd และ Group Lease Holdings Pte. Ltd. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ เมื่อ 30 เมษายน 2561 บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นฟ้อง บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย ฟีทีอี จำกัด (“เจทีเอ”) เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง ในความผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ให้บริษัทฯ ชนະคดีโดย เจทีเอ ต้องชำระเงินแก่บริษัทจำนวน 685.5 ล้านบาท และต่อมา เจทีเอ ได้ยื่นอุทธรณ์ผลคำพิพากษาดังกล่าวนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ในวันนี้ศาลอุทธรณ์ได้กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยพิพากษาว่า การกระทำของ เจทีเอ ไม่เป็นการทำละเมิดต่อ บริษัทฯ และศาลสั่งให้บริษัทฯ ชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง 2 ศาล แทน เจทีเอ และค่าทนายความเป็นเงินอีก 700,000 บาท ตามที่บริษัทฯ กำหนดจะนำเงินที่ได้จากคำตัดสินของศาลชั้นต้นมาใช้หักกลบลบหนี้กับหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์นั้น แต่ขณะนี้บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้แล้ว บริษัทฯ จะหารือกับจำเลยอื่นๆ ในคดีที่สิงคโปร์ถึงวิธีที่ดีที่สุดในการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากศาลสิงคโปร์ให้สามารถขายหุ้น Bank JTrust Indonesia ของ GLH และโอนเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ JTA ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หุ้น Bank JTrust Indonesia มีมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 279,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้สิทธิขออนุญาตฎีกาคดีนี้ต่อไป ตามกระบวนการทางกฎหมาย และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการฎีกาคดีดังกล่าว หากมีความคืบหน้าที่สำคัญของคดีนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายริกิ อิชิกามิ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร